

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ศึกษานำมาสรุปผล อภิปรายผล และกำหนดข้อเสนอแนะในการศึกษา ดังนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2. เพื่อเปรียบเทียบ การดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

สมมติฐานการศึกษา

1. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับปานกลาง
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแตกต่างกัน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 272 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างคำนวณจากกลุ่มประชากร โดยใช้สูตรการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane, Taro. 1973 : 727) ได้จำนวน 162 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบคำถาม

ตอนที่ 2 เป็นคำถามมาตราส่วนประมาณค่าเกี่ยวกับ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 8 ด้าน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปากกลาง น้อย และน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบการดำเนินงาน ใช้ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One -Way ANOVA) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษา การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สรุปได้ ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 162 คน

จำแนกตามอายุ พบว่า ส่วนใหญ่คืออายุ 41-55 ปี จำนวน 69 คน (ร้อยละ 42.59) รองลงมาคือ อายุ 25-40 ปี จำนวน 51 คน (ร้อยละ 31.48) และอายุ 56 ปี ขึ้นไป จำนวน 42 คน (ร้อยละ 25.93)

จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ คือ ระดับมัธยมศึกษา /ปวช. หรือเทียบเท่า จำนวน 98 คน (ร้อยละ 60.49) รองลงมาคือระดับ อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 64 คน (ร้อยละ 39.51)

จำแนกตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง พบว่า ส่วนใหญ่ คือ ระยะเวลา 1-4 ปี จำนวน 107 คน (ร้อยละ 66.05) รองลงมาคือมากกว่า 4 ปีขึ้นไป จำนวน 55 คน (ร้อยละ 33.95)

2. ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}=3.33$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำทางบก ($\bar{X}=3.70$) ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ($\bar{X}=3.61$) ด้านการบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ($\bar{X}=3.56$) ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ($\bar{X}=3.54$) และด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ($\bar{X}=3.53$) อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ($\bar{X}=3.23$) ด้านการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ($\bar{X}=3.15$) และด้านการรักษาความสะอาดของถนนทางเดินที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ($\bar{X}=2.36$)

3. ผลการเปรียบเทียบ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามอายุพบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวม ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 1 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 1 ด้าน คือ ด้านการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มีดังนี้ควรจัด ถึงถึงขยะให้ทั่วถึงในหมู่บ้าน ควรจัดหาอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและผู้พิการผู้พิการ ควร สร้างทางระบายน้ำตามถนนสายต่าง ๆ ควรซ่อมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ควรฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชน ควรจัดสรรค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงทุกหมู่บ้าน ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี ท้องถิ่นให้เยาวชน ควรมีการจัดกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และควรจัดให้มีการกำจัดขยะอย่างต่อเนือง

อภิปรายผล

จากผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ศึกษาได้นำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้

สมมติฐานที่ 1 การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

1. องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ได้ประเมินการบำรุงรักษาถนนอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการ เป็นบางครั้ง อาจเป็นเพราะมีงบประมาณจำกัด
2. องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมรณรงค์การรักษาความสะอาดเพียงบางโอกาส หรือในโอกาสเทศกาลสำคัญเท่านั้น
3. องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดมีการจัดหาวัสดุสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนบางโอกาส เช่นช่วงฤดูฝน หรือฤดูหนาว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์และ เครื่องมือในการดับเพลิง เพียงบางส่วน แต่ยังคงขาดอุปกรณ์สำคัญเช่นรถดับเพลิง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ ให้ กลุ่มเยาวชนเพียงบางครั้ง ไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพียงเป็นประจำทุกปี อาจดำเนินการในฤดูฝนเพียงบางครั้งเท่านั้น
7. องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดยังไม่ได้ส่งเสริม ให้มีหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างจริงจัง อาจเป็นผลมาจากงบประมาณจำกัด

จากเหตุผลดังกล่าว การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดตามความคิดเห็นของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงปรากฏผลอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ศิริพงษ์ มุขศรี (2540 : บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยการดำเนินงานขององค์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสกลนคร พบว่า องค์การบริหาร

ส่วนตำบล จังหวัดสกลนคร มีการดำเนินงานจำแนกงานออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร สำนักงาน การวางแผนพัฒนา การประชุมองค์การ การจัดทำข้อบังคับตำบล การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงบประมาณ พบว่ามี การดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ เครื่องรงค์ พงษ์รัตน์ (2541 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวิจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลตามความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีของ อำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ตามความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอคอนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับอำพล ลมปลิว (2545 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยความสามารถของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการ บริหารงานพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า กรรมการบริหารองค์การ บริหารส่วนตำบล มีระดับความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับวิสูตร จงชูวณิชย์ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลบรือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ อำเภอบรือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง สอดคล้องกับเด่นดวง สุบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของ คณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 8 ด้าน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับพระศรีเมือง ณ หนองคาย (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับอัครเดช เสนานิกรณ์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารงานของนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล จังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับประพันธ์ วรณুবวร (2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการมี ส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล พบว่า สมาชิกสภาที่อยู่ในฝ่ายสภาและฝ่ายบริหาร มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในระดับมาก

ไม่สอดคล้องกับสัมฤทธิ์ สุขสงค์ (2545 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวิจัย ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลจากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีประสิทธิภาพการบริหารอยู่ในระดับต่ำ ได้แก่ ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก และด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ มีระดับประสิทธิภาพต่ำ ไม่สอดคล้องกับคุณวุฒิ ชัยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมาศ ไชกไชยวัฒนากร (2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับชลธิชา พราวศรี (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของประชากรเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก

สมมติฐานที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแตกต่างกัน

ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาที่พบ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของทุกแห่ง ได้ติดตาม และรับทราบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของทุกแห่งมีความเข้าใจการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
3. องค์การบริหารส่วนตำบลมีการชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับทราบการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของทุกแห่งมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาสอดคล้องกับเครือณรงค์ พงษ์รัตน์ (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีของอำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีความแตกต่างกันด้าน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ สอดคล้องกับอำพล ลมปลิว (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ความสามารถของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารงานพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและการได้รับการเตรียมการในการถ่ายโอนงาน ไม่มีความสัมพันธ์ กับแนวทางในการพัฒนาความสามารถของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สอดคล้องกับคุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาด้านการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ที่มีสถานภาพในการดำรงตำแหน่งคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมาศ โขกไชยวัฒนากร (2548 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาลต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาเทศบาล มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับวิสูตร จงชูวณิชย์ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบรือต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ อำเภอบรือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบรือ ทั้งโดยรวมและรายด้านทั้ง 9 ด้าน ไม่ต่างกัน สอดคล้องกับเด่นดวง สุบุตรดี (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกันต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน

ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับชลธิชา พราวศรี (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอ

มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระหว่างประชากรทั้งสามกลุ่ม ผลปรากฏว่าประชากรทั้งสามกลุ่ม มีความคิดเห็นในผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับนัยสำคัญ .05 ไม่สอดคล้องกับพระศรีเมือง ณ หนองคาย (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ ศึกษาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 376 คน ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่เป็นเพศชายมี ระดับการมีส่วนร่วมมากกว่าประชาชนที่เป็นเพศหญิง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้

จากผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ศึกษาได้นำมาเป็น ข้อเสนอแนะขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

1. ควรสร้างถนนคอนกรีตทุกสาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ของประชาชน
2. ควรมีการทำความสะอาดถนนทุกสายเป็นประจำและควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อ ปลุกฝังค่านิยมในการรักษาความสะอาดให้กับประชาชน โดยเริ่มจากการร่วมมือกับสถานศึกษา และนำโครงการจากโรงเรียนสู่บ้าน โดยใช้เด็กเป็นสื่อ จากนั้นขยายผลไปสู่กลุ่มต่างๆ ของชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้สนับสนุนด้านอุปกรณ์ในระแวก
3. ควรจัดอบรมป้องกัน โรคติดต่อที่สำคัญ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู และโรคเอดส์ เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชน
4. ควร มีการจัดศูนย์รับแจ้งและประสานความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
5. ควรอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ ให้ กลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านอาชีพเสริม และด้านช่าง
6. ควรจัดกิจกรรมรณรงค์ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ให้มีการปลูกต้นไม้ ทุกปี ในช่วงฤดูฝนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
7. ควรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น มีการจัดประเพณีตาม เทศกาลทุกประเพณี

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป

เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าการดำเนินงานด้านการรักษาความสะอาดของถนนทางเดินที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อยู่ในระดับน้อย

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการรักษาความสะอาดของถนนทางเดินที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY